



ประกาศสำนักงานเขตพระนคร

เรื่อง นโยบายการสร้างเสริมอัตลักษณ์สำนักงานเขตพระนคร สู่องค์กรคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๕

ด้วยสำนักงานเขตพระนครมีนโยบายสนับสนุนการสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ดีในด้านการให้บริการประชาชนด้วยระบบคุณธรรมและจริยธรรม การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับบุคลากรให้สามารถนำหลักคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง ก่อให้เกิดภาพสะท้อนถึงอัตลักษณ์ขององค์กรที่ว่า “องค์กรโปร่งใส ส่งเสริมคุณธรรม มีจิตสาธารณะ” ซึ่งมุ่งหวังให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีคุณธรรม มีความสุขในการทำงาน มีการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน และมีจิตสาธารณะ ดังนี้

องค์กรโปร่งใส บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา ประหยัด รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

ส่งเสริมคุณธรรม บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย

มีจิตสาธารณะ บุคลากรทุกคนเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะ เสียสละ และอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีใช้หน้าที่ของตน ด้วยความรัก ความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวม โดยมีได้หวังผลตอบแทน

ทั้งนี้ ขอให้ทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตพระนครดำเนินการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายการสร้างเสริมอัตลักษณ์สำนักงานเขตพระนคร สู่องค์กรคุณธรรม ประจำปี ๒๕๖๕ แก่บุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๒๖๒

(นายวสันต์ บุญหมื่นไวย)

ผู้อำนวยการเขตพระนคร



## ประกาศเจตนารมณ์

สำนักงานเขตพระนคร พวกเราสมาชิกในสำนักงานเขตพระนคร มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมและพัฒนาสำนักงานเขตพระนครให้เป็น องค์กรคุณธรรม โดยมีคุณธรรมเป้าหมาย ดังนี้

องค์กรโปร่งใส เราจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ส่งเสริมคุณธรรม เราจะมี ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย

มีจิตสาธารณะ เราจะเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะ เสียสละ และอาสาลงมือทำเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นและส่วนรวม โดยมีได้หวังผลตอบแทน

ทั้งนี้ เราทุกคนจะถือปฏิบัติเป็นกติกาขององค์กร เพื่อให้คุณธรรมนำการพัฒนาเกิดสังคมคุณธรรมที่ “มันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทุกคนในองค์กรมีคุณธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสมานฉันท์ ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยไปใช้ในการดำรงชีวิต ปัญหาหมดไป สิ่งดีงามเกิดขึ้น เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป